

Số: /BC-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO
Thực hiện công tác gia đình năm 2021

Thực hiện Công văn số 4737/ SVHTTDL-XDNSVHGĐ ngày 23/11/2021 của Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh Thanh Hóa về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác gia đình năm 2021, UBND huyện Triệu Sơn báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện

Thực hiện Kế hoạch số Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 01/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về triển khai công tác gia đình năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 551/SVHTTDL-NSVHGĐ của Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch hướng dẫn công tác gia đình năm 2021 ngày 23/02/2021. UBND huyện đã ban hành công văn chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị cơ sở triển khai thực hiện công tác gia đình kết quả đạt được như sau:

Ngày 08/02/2021 UBND huyện Triệu Sơn ban hành Kế hoạch số 702/KH-UBND về việc triển khai công tác gia đình năm 2021 trên địa bàn huyện:

Tổ chức Chương trình truyền thông cấp huyện về Ngày gia đình Việt Nam 28/6; Tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức văn hóa ứng xử trong gia đình huyện Triệu Sơn năm 2021 nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Triển khai các phương án, kế hoạch, đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, văn hoá ứng xử trong gia đình tại các trường THPT trên địa bàn huyện Triệu Sơn .

UBND huyện lồng ghép triển khai các văn bản chính sách pháp luật về công tác gia đình với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị” và phong trào xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Chỉ đạo phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với phòng Tư pháp huyện tổ chức tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng gia đình Việt Nam phát triển bền vững; Trong đó tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 11/CT - TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam; Luật hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, luật bảo vệ bà mẹ trẻ em, về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác gia đình cho các xã, thị trấn và các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững trên địa bàn huyện.

Hệ thống truyền thanh từ huyện đến các xã, thị trấn phổ biến rộng rãi các

nội dung thuộc Chỉ thị số 11/CT-TTg về đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam; Mở chuyên đề, chuyên mục tổ chức tuyên truyền về những Mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào “Ông bà mẫu mực con cháu thảo hiền”; phong trào “xây dựng gia đình hiếu học”. Những gương điển hình gia đình sản xuất kinh doanh giỏi hòa thuận, giúp nhau cùng tiến bộ...được 75 tin bài, phóng sự.

Đặc biệt là thông qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”; “Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc”, “Câu lạc bộ liên thế hệ” để tuyên truyền về Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật hôn nhân và gia đình và các kiến thức về gia đình, Tổ chức nhiều hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, nói chuyện chuyên đề với các chủ đề “vì một mái ấm gia đình không có bạo lực” cho các câu lạc bộ.

Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện xây dựng kế hoạch tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả tình hình thực hiện công tác gia đình tại các xã, thị trấn. Nhìn chung công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; Ban chỉ đạo cấp xã, thị trấn thường xuyên được củng cố, kiện toàn thực hiện tốt vai trò công tác tham mưu trong chỉ đạo triển khai thực hiện, lồng ghép có hiệu quả nội dung công tác gia đình với các phong trào của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội, trọng tâm là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; Công tác duy trì và nhân rộng các mô hình, CLB phòng chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, công tác gia đình ở các xã, thị trấn còn bộc lộ một số tồn tại hạn chế đó là: Hiệu quả hoạt động của BCD công tác gia đình chưa cao dẫn đến một số nhiệm vụ về công tác gia đình triển khai còn chậm.

Các thành viên trong BCD có lúc, có nơi phối hợp thực hiện chưa đồng bộ, chưa chặt chẽ; Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các văn bản thi hành Luật phòng chống bạo lực gia đình còn chưa sâu, hình thức tuyên truyền chưa đổi mới, chưa phong phú, đa dạng nên hiệu quả tuyên truyền chưa cao.

Nguồn kinh phí cấp cho hoạt động công tác gia đình nói chung, PCBLGD nói riêng hạn hẹp, các xã, thị trấn và các câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” không có kinh phí để hoạt động. Thù lao, phụ cấp cho cán bộ, cộng tác viên làm công tác gia đình từ huyện đến cơ sở chưa có, làm khó khăn cho việc triển khai, tổ chức các hoạt động của công tác gia đình.

2. Hạn chế và nguyên nhân

2.1. Hạn chế

- Ở một số xã, thị trấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức gia đình, giải quyết xử lý một số vụ việc về BLGD chưa kịp thời và triệt để.
- Công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ gia đình ở BCD xã, thị trấn còn chưa được chú trọng đúng mức, nên các CLB trong khi sinh hoạt còn lúng túng.

Công tác phối hợp giữa các cấp các ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội còn chưa chặt chẽ. Trong hoạt động của BCD, Ban chủ nhiệm CLB “Gia đình phát triển bền vững” còn mang tính hình thức, chưa chủ động, sáng tạo nên hiệu quả, chất lượng chưa cao.

2.2. Nguyên nhân

Bộ máy, cán bộ, nhân lực làm công tác gia đình trên địa bàn huyện chủ yếu làm công tác kiêm nhiệm, chưa được đào tạo bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác gia đình; trình độ chuyên môn còn hạn chế. Một số thành viên trong BCD các xã, thị trấn và CLB còn chưa tích cực nhiệt tình, chủ động trong chỉ đạo hoạt động trong công tác gia đình.

- Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động công tác gia đình nói chung, PCBLGD nói riêng còn hạn hẹp, chưa tương xứng với yêu cầu. Thù lao, phụ cấp cho cán bộ làm công tác gia đình cấp huyện và cấp xã, thị trấn chưa có, chưa đáp ứng với nhiệm vụ được giao.

- Nhận thức của một bộ phận cộng đồng dân cư đối với công tác gia đình và PCBLGD còn chưa cao, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn phổ biến. Kỹ năng ứng xử của từng thành viên trong một số gia đình còn tư tưởng phong kiến, lạc hậu.

- Khó khăn về kinh tế, nhà ở, thiếu việc làm, sự phân hoá giàu, nghèo; Bất đồng về phương pháp chăm sóc, giáo dục con cái, lối sống thực dụng.. là thách thức không nhỏ đã tác động đến cuộc sống gia đình, cũng là nguyên nhân dẫn đến BLGD.

3. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

- Tập trung tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Chỉ đạo cơ sở duy trì, nhân rộng các Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, các CLB "Gia đình phát triển bền vững". Tổ chức hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến trong xây dựng Mô hình câu lạc bộ "Gia đình hạnh phúc" trên địa bàn. Tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức về văn hóa ứng xử trong gia đình. Thực hiện có hiệu quả bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về gia đình, tập huấn nghiệp vụ hòa giải tại cơ sở; phối hợp hướng dẫn rà soát, bổ sung, sửa đổi hương ước thôn đảm bảo các ứng xử trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng và các thành viên trong gia đình về vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình thời kỳ mới. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về xây

dựng hạnh phúc gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, từng bước ổn định, ngăn chặn các tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến gia đình và xây dựng gia đình theo tiêu chí ít con, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, hạn chế thấp nhất số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn huyện; tăng cường, đẩy mạnh, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể và các địa phương để thực hiện có hiệu quả về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Chỉ đạo Đài truyền thanh, Trung tâm VH-TT-TD huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên các ấn phẩm, tờ rơi phát thanh, cổng thông tin điện tử. Duy trì và nhân rộng mô hình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, giảm nghèo, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng gia đình văn hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới,

- Tổ chức hoạt động truyền thông về gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình cho học sinh các trường học trên địa bàn huyện; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương...

4. Kiến nghị và đề xuất

- Đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức gia đình cho cán bộ phụ trách lĩnh vực gia đình và công tác phòng, chống bạo lực gia đình, để nâng cao hiệu quả và khả năng tư vấn, giải quyết những vấn đề tại các địa phương. Tổ chức tham quan học tập các địa phương có mô hình tiêu biểu để nhân diện rộng.

- Có quy định cụ thể về tổ chức bộ máy, cán bộ chuyên trách làm công tác gia đình các cấp, đặc biệt là cấp xã.

- Hàng năm có kế hoạch phân bổ nguồn kinh phí hoạt động về lĩnh vực gia đình để hoạt động có hiệu quả hơn, UBND huyện Triệu Sơn báo cáo Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch./.

Nơi nhận:

- Sở VH-TT&DL(b/c);
- Lưu: VH-TT, VT.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Quang Trung